

Số: 398 /BC-HĐND

Bến Tre, ngày 01 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến của cử tri và Tổ đại biểu liên quan đến thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 11.

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 11, cử tri xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại *phản ánh hiện nay tình trạng doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội gây bức xúc cho công nhân, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, tổ chức giám sát vấn đề này để bảo vệ quyền lợi cho công nhân.*

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 11. Qua thảo luận, có một ý kiến của Tổ 3 góp ý cho dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình. Cụ thể "*Tổ 3 thống nhất với Chương trình hoạt động giám sát năm 2020. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho hợp lý vì trong 6 tháng đầu năm 2019 số lượng cuộc giám sát khá nhiều, đã gây áp lực cho đại biểu HĐND tỉnh trong việc sắp xếp thời gian tham dự cũng như cho các cơ quan chịu sự giám sát, nhất là ở cấp huyện*".

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn quý đại biểu, cử tri đã quan tâm đóng góp ý kiến. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải trình như sau:

1. Ý kiến của cử tri xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại

Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động là một trong những vấn đề được HĐND tỉnh rất quan tâm. Năm 2017, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề "*việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp*". Qua kết quả giám sát cho thấy việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh còn thấp. Nhiều doanh nghiệp có tham gia BHXH nhưng tham gia không đầy đủ số lao động hiện có, kết quả là còn nhiều người lao động vẫn chưa được tham gia và hưởng chính sách theo quy định. Tình trạng nợ BHXH kéo dài của một số doanh nghiệp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động về ốm đau, thai sản, hưu trí... nhưng công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa nghiêm, chưa hiệu quả. Công tác tuyên truyền hiệu quả chưa cao, chưa làm thay đổi được nhận thức của một bộ phận người lao động cũng như chủ doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 về kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về BHXH trong các loại hình doanh nghiệp để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ

quan liên quan thực hiện nhằm kéo giảm tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Nghị quyết chưa đạt, tình trạng trốn đóng BHXH cho người lao động ở các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ vẫn phổ biến.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trao đổi với các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu trong năm 2020 tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 về kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về BHXH trong các loại hình doanh nghiệp.

2. Ý kiến của đại biểu ở Tổ 3:

Chương trình giám sát năm 2019 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018, theo đó, năm 2019, HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề. Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2019 được tổng hợp, gửi lấy ý kiến của các cơ quan có chức năng thanh tra, giám sát cấp tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố để góp ý nhằm tránh trùng lặp về nội dung giám sát. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, cuối tháng 12/2018, Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh chương trình giám sát và chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, trong đó có nêu thời gian, nội dung giám sát cụ thể trong năm 2019 để các cơ quan chuẩn bị. Do năm 2019 được Tỉnh ủy xác định là năm “tăng tốc” nên nhiều vấn đề quan trọng, bức xúc được các Ban, các Tổ HĐND tỉnh lựa chọn giám sát (năm 2018 có 4/6 Tổ đăng ký giám sát, năm 2019 có 6/6 Tổ đăng ký giám sát). Thêm vào đó, trong 6 tháng đầu năm phát sinh một số vấn đề như dịch tả lợn Châu Phi, tình trạng ngập úng ở xã Tân Mỹ, vấn đề quản lý phương tiện phát âm thanh ở cơ sở gặp khó khăn...nên các Ban HĐND tỉnh đã bổ sung thêm nội dung khảo sát nhanh để nắm tình hình, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Do đó, số lượng cuộc giám sát, khảo sát trong 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều hơn so với 6 tháng đầu năm 2018¹ nhưng nội dung giám sát không trùng lặp. Qua phản ánh của Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh xin tiếp thu, sẽ điều hòa hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu trong 6 tháng cuối năm 2019 phù hợp hơn.

Năm 2020, các huyện, thành phố sẽ tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm sắp hết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Do đó, nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh bao gồm hai chuyên đề theo nội dung đã trình tại Kỳ họp. Đối với hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh định hướng sẽ tập trung giám sát, khảo sát lại việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát trước đây để đôn đốc việc giải quyết các vấn đề, đồng thời để có cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát, chuẩn bị tiến tới tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hạn chế nội dung giám sát mới, trừ những vấn đề thực sự bức xúc phát sinh.

¹ Sáu tháng đầu năm 2018: tổng số cuộc giám sát, khảo sát: 15 cuộc. Sáu tháng đầu năm 2019: tổng số cuộc giám sát, khảo sát: 22 cuộc (trong đó có 07 cuộc chỉ giám sát sở, ngành tỉnh, không giám sát các cơ quan cấp huyện)

Trên đây là ý kiến giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề do cử tri và Tổ đại biểu đặt ra liên quan đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh rất mong quý cử tri và đại biểu tiếp tục quan tâm góp ý để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh (tài liệu Kỳ họp 11);
- Lãnh đạo VPHĐND tỉnh (1b);
- Phòng TH-VPHĐND tỉnh (7b);
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Thi. *vw*

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Quang Triệu